

รีสอร์ททลุปพญา รุกป่าเขียด3ข้อหา

เจ้าหน้าที่ลุยตรวจสอบ “ทลุปพญารีสอร์ท”
บุกรุกป่า ล้วงลำแม่น้ำแควใหญ่เมืองกาญจน์ ก่อน
แจ้ง 3 ข้อหา ซ้ำัดพบปลุกิ่ง ◆ อ่านต่อหน้า 11

ทลุปพญา □ ต่อจากหน้า 1

ก่อสร้างรุกป่า-น่านน้ำ-ประกอบกิจการไม่ได้
รับอนุญาต เตรียมแจ้งเพิ่มครอบครองสัตว์ป่า
ไม่ได้รับอนุญาต หลังพบจระเข้ 2 ตัว ในบ่อน้ำ
กลางรีสอร์ท ส่วนรีสอร์ทดังกล่าวประกาศปิด
กิจการแล้ว

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสง
คราม รอง ผบ.ตร. รรท.เลขาธิการป.ป.ช.
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบ.ช.ตม. สนธิ
กำลังเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมเจ้าท่า
และหน่วยเฉพาะกิจพิญาเสือ ลงพื้นที่ตรวจ
สอบ “ทลุปพญารีสอร์ท” เลขที่ 82/3 หมู่ 1
ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภายหลังได้รับ
การร้องเรียนว่าสร้างบ้านพักรีสอร์ทกลางเกาะ
แม่น้ำแควใหญ่ และบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน

ที่เกิดเหตุเป็นรีสอร์ทขนาดเนื้อที่กว่า
33 ไร่ โดยมีสื่อมวลชนอาวุโสคนดัง เป็น
เจ้าของกิจการ ทนที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจ
สอบพบว่าด้านหน้ารีสอร์ทมีการนำป้ายหยุด
กิจการมาติดไว้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อบุ
คคลก่อนแสดงหมายค้นเพื่อขอเข้าตรวจสอบ
บริเวณสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ ตั้งอยู่บนเกาะ
กลางแม่น้ำแควใหญ่ชื่อว่า “เกาะพญาไม้” มี
ระยะห่างจากฝั่งติดกับพื้นที่ทลุปพญารีสอร์ท
30 เมตร นอกจากนี้ได้ตรวจสอบจุดบ่อจระเข้
ซึ่งห่างจากตัวบ้านพักขึ้นไป 300 เมตร พบ

จระเข้ลอยคออยู่ 2 ตัว

ถัดไป 100 เมตร เป็นพื้นที่ว่างเปล่าใกล้
กับถนน ซึ่งแต่เดิมจุดนี้เจ้าหน้าที่ได้รับการ
ร้องเรียนว่าเป็นกรงหมี แต่ปัจจุบันเชื่อว่ามีการ
เคลื่อนย้ายทั้งกรงและสัตว์ออกไป จากนั้น
สำรวจหมุดที่ตอกไว้หน้ารีสอร์ท เพื่อให้เจ้า
หน้าที่กรมป่าไม้เทียบเคียงกับแผนที่ของกรม
ป่าไม้ โดยพื้นที่นับจากหมุดไปจนถึงพื้นที่ริม
น้ำแม่น้ำแควใหญ่ เป็นพื้นที่ที่บุกรุกป่า ก่อน
ตรวจสอบบริเวณจุดที่มีการสร้างเขื่อนป้องกัน
คลื่นกันน้ำเขาะ และขานพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 หลัง รวมทั้งพื้นที่ริมตลึงมีการก่อสร้าง
ผนังกันน้ำแบบซีเมนต์ถาวร

จากนั้น พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ เปิดเผยว่า จาก
การตรวจสอบขณะนี้พบว่าเข้าข่ายความผิด
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 “ห้ามมิ
ให้ผู้ใดก่อสร้าง แฝ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำ
ด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้า
ยึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น”
ความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
น้ำไทย พ.ศ. 2456 “ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้าง
อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำในน้ำ
และใต้น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ
ทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือ
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน” และพระราช
บัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2557 “ห้ามมิให้ผู้ใด
ประกอบธุรกิจโรงแรมวันแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน การขอใบอนุญาตและการ

ออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด”

ในส่วนของจระเข้ 2 ตัว จะมีการตรวจ
สอบหลักฐานการครอบครอง หากพบว่าครอบ
ครองสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต จะแจ้งดำเนิน
คดีด้วย ทั้งนี้ยืนยันว่าการตรวจสอบไม่ได้เกิด
ขึ้นเฉพาะรีสอร์ทแห่งนี้ แต่ทุกรีสอร์ทที่รุกล้ำ
เขตป่าต้องมีส่วนรับผิดชอบ

ขณะที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์กล่าวว่า ตัว
แทนกิจการทลุปพญารีสอร์ท ได้นำหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (นส.รท.) 6 ฉบับ มา
แสดงต่อเจ้าพนักงาน แต่จากการรังวัดที่ดิน
ประกอบกับการนำชี้แนวเขตของตัวแทนข้าง
ต้น ปรากฏว่ากิจการทลุปพญารีสอร์ทมีการใช้
พื้นที่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ ประมาณ 12 ไร่ ซึ่ง
ในส่วนดังกล่าวหากไม่มีเอกสารสิทธิอื่นมา
แสดง ถือว่าเป็นการกระทำความผิด อย่างไร
ก็ตามหากบทสรุปสุดท้ายพบว่ามีการฝ่าฝืน
หรือบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้ แสวงหาผล
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ในส่วนนี้เข้า
ข่ายมูลฐานความผิดตาม พ.ร.บ.พอกเงิน จะ
ต้องทำการยึด-อายัดทรัพย์ ด้วย.